

Số: 4753 /UBND-KT
V/v tham gia ý kiến dự thảo về
định mức phân bổ chi thường
xuyên NSNN năm 2017

Đắk Lắk, ngày 17 tháng 6 năm 2016

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Thực hiện Công văn số 6889/BTC-NSNN, ngày 20/5/2016 của Bộ Tài chính về việc xin ý kiến tham gia dự thảo về định mức phân bổ chi thường xuyên NSNN năm 2017;

Sau khi nghiên cứu nội dung dự thảo, UBND tỉnh Đắk Lắk cơ bản thống nhất với Báo cáo đánh giá hệ thống định mức chi thường xuyên NSNN năm 2011 và xây dựng hệ thống định mức chi thường xuyên NSNN năm 2017 - năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật NSNN đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để đảm bảo phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương và tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương xây dựng định mức phân bổ chi thường xuyên cho cấp dưới; tỉnh Đắk Lắk đề nghị lựa chọn phương án 1, vì phương án này đã kế thừa định mức theo Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg, đồng thời đã điều chỉnh để đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn năm 2017 và giai đoạn 2017-2020 như:

- Đảm bảo nguồn thực hiện tiền lương 1.210.000 đồng/tháng và đảm bảo các chế độ chính sách do Trung ương ban hành đến 31/5/2016;

- Nâng định mức phân bổ theo tiêu chí dân số tăng 70% so với Quyết định 59/2010/QĐ-TTg, đồng thời ưu tiên vùng cao, hải đảo và vùng miền núi cao hơn định mức theo Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg đối với lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế;

- Đã sửa đổi, bổ sung thêm các tiêu chí phụ hoặc bỏ các tiêu chí phụ của từng lĩnh vực cho phù hợp với tình hình thực tế.

Tuy nhiên, trong Phương án 1 cũng cần điều chỉnh định mức phân bổ chi cho một số lĩnh vực như:

+ Định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục:

Thống nhất với định mức phân bổ theo tiêu chí dân số trong độ tuổi đến trường (từ 18 tuổi trở xuống); tuy nhiên, tỷ lệ chi thực hiện nhiệm vụ giáo dục (không kể lương và có tính chất lương) tối thiểu 15%; tỷ lệ chi tiền lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn) tối đa 85% (không kể nguồn thu học phí) là tương đối thấp. Đề nghị giữ nguyên tỷ lệ theo Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg (tỷ lệ chi

thực hiện nhiệm vụ giáo dục (không kể lương và có tính chất lương) tối thiểu 20%; tỷ lệ chi tiền lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn) tối đa 80% (không kể nguồn thu học phí).

+ Định mức phân bổ chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể:

Tỷ lệ chi hoạt động (không kể lương và có tính chất lương) tối thiểu 20%; tỷ lệ chi tiền lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn) tối đa 80% là quá thấp, không đảm bảo kinh phí hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể. Đề nghị giữ nguyên tỷ lệ theo quy định tại Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg (*Chi hoạt động tối thiểu 30%; chi tiền lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương tối đa 70%*).

+ Định mức phân bổ chi quốc phòng và an ninh:

Thực tế trong những năm vừa qua, hầu hết các tỉnh đều phải bố trí kinh phí để thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng địa phương rất lớn; bên cạnh đó còn phải đảm bảo kinh phí thực hiện chế độ cho lực lượng dân quân tự vệ theo Luật Dân quân Tự vệ và kinh phí thực hiện chế độ cho công an xã theo Pháp lệnh Công an xã, ... Do đó, định mức phân bổ chi quốc phòng, an ninh bằng 1,7 lần so với định mức năm 2011 là quá thấp so với nhu cầu chi thực tế; đề nghị điều chỉnh tăng từ 2,5 – 3 lần để địa phương đủ nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ an ninh, quốc phòng do ngân sách địa phương đảm bảo.

Trên đây là ý kiến tham gia của UBND tỉnh Đắk Lắk; kính đề nghị Bộ Tài chính xem xét, tổng hợp theo quy định. *hh*

Nơi nhận: *hh*

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, TCTM (J 18b).



CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Nghị